

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ PHÚ ĐÌNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-ĐCXD  
V/v đề nghị xây dựng nhà văn  
hóa xóm Tín Keo, xã Phú Đình

Phú Đình, ngày tháng 3 năm 2024

Kính gửi: - UBND huyện Định Hóa;  
- Phòng Văn hóa - TT huyện.

Căn cứ Quyết định số 4195/QĐ-QK ngày 14/12/2023 của Tư lệnh Quân khu 1 về việc phê duyệt Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử địa điểm Đồi Pụ Đôn.

Hiện nay, trong khu vực giải phóng mặt bằng thực hiện dự án có nhà văn hóa của xóm Tín Keo xã Phú Đình đang là nơi sinh hoạt cộng đồng chung của xóm. Theo phương án thiết kế của dự án sẽ xây mới nhà tiếp đón kết hợp làm nhà văn hóa của xóm Tín Keo. Tuy nhiên, qua rà soát thiết kế của nhà tiếp đón gắn với nhà văn hoá xóm xây dựng theo kiểu nhà sàn tầng 2 diện tích sử dụng khoảng 80m<sup>2</sup> nên không phù hợp với sử dụng làm nhà văn hóa do nhà để sinh hoạt cộng đồng dân cư phải có không gian để trang trí khánh tiết, sân khấu,... Mặt khác hiện nay tổng số hộ dân của xóm có 151 hộ nên việc xây dựng kết hợp giữa nhà tiếp đón và làm nhà văn hóa của xóm không đáp ứng về quy mô để tổ chức sinh hoạt cộng đồng.

Sau khi xem xét đề nghị của nhân dân xóm Tín Keo (Có văn bản của xóm kèm theo) và qua rà soát thực tế hiện trạng đầu tư xây dựng dự án. UBND xã Phú Đình đề nghị UBND huyện, phòng văn hóa thông tin và các cơ quan chuyên môn huyện xem xét xây dựng nhà văn hóa cho xóm Tín Keo để phù hợp với việc tu bổ, tôn tạo di tích cũng như đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của nhân dân trong xóm, cụ thể:

- Phương án 1: Đề nghị UBND huyện đề xuất với chủ đầu tư dự án xem xét điều chỉnh quy mô của nhà đón tiếp kết hợp làm nhà văn hóa của xóm Tín Keo đảm bảo quy mô cho nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của 151 hộ dân trở lên với diện tích sử dụng tối thiểu khoảng 150,0 m<sup>2</sup>.

- Phương án 2: Cho phép xây dựng hoàn trả nhà văn hóa cho xóm Tín Keo tại vị trí phía sau nhà văn hóa xóm hiện nay, bên cạnh bia di tích đồi Pụ Đôn với quy mô đáp ứng nhu cầu sinh hoạt chung cho 151 hộ dân trong xóm.

Kính mong UBND huyện, Phòng văn hoá thông tin và các cơ quan chuyên môn huyện xem xét tạo điều kiện giúp địa phương về nội dung đề xuất trên để nhân dân xóm Tin Keo có địa điểm sinh hoạt cộng đồng và đảm bảo đáp ứng tiêu chí xóm nông thôn mới cũng như chuẩn bị các điều kiện xây dựng xóm đạt nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VP; ĐCXD.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Trương Văn Vượng**